

คำถาม แต่จะต่าง ๆ เหล่านี้ที่กล่าวว่า โองการต่าง ๆ
จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอัล กุรอานนั้นมันเป็นอย่างไรรึเปล่า?

ชีอะฮ์ไม่เชื่อในสภาพของการปลดออกจากความคิดพลาด ของนักเขียน นักอรรถาธิบายหรือผู้เล่าชะฮีด
และเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ยึดเอาการรวบรวม **ชะฮีด** ใดๆ ว่าใช้ได้และถูกต้องอย่างสมบูรณ์ หนังสือเพียงเล่มเดียว
ซึ่งปลดออกจากความคิดพลาดใดๆ อย่างสมบูรณ์ก็คือ อัล กุรอาน **วจนะ**เหล่านี้ ถูกถือกันเป็นส่วนใหญ่ว่า
อ่อนหลักฐานหรืออาจตีความให้หมายถึงโองการที่ถูกประทานลงมาซึ่งไม่ใช่การวิวรรณ์ที่เป็น อายะฮ์ของอัล กุรอาน

- นับเป็นที่น่าสนใจที่จะชี้ให้เห็นว่า ยังมีวจนะอีกมากมายที่รายงานไว้ใน **ซอเฮียะฮ์ อัล บุคอรี** และ **ซอเฮียะฮ์ มุสลิม**
ซึ่งกล่าวหาว่า โองการหลายโองการของอัล กุรอานขาดหายไป (อัล บุคอรี อัล **ซอเฮียะฮ์** เล่ม 8 หน้า 208มุสลิม อัล **ซอเฮียะฮ์** เล่ม 3 หน้า 1317)
- ไม่ใช่เพียงเท่านั้น การรายงานของฝ่ายซุนนี เหล่านี้ได้กล่าวหาว่า อัล กุรอานรวมสองบทได้ขาดหายไป
ซึ่งหนึ่งในสองบทนั้นคล้ายๆ กับบทของ อัลบะรออะฮ์ (บทที่ 9) ในขนาดของความยาวบท!!! (มุสลิม อัล **ซอเฮียะฮ์**,
กิตาบ อัล ชะกาต เล่ม 2 หน้า 276)
- มีวจนะต่างๆ ของฝ่ายซุนนีถึงกับกล่าวอ้างว่า บทอัล อะห์ซาบ (บทที่ 33)
มีความยาวบทเท่ากับบทของอัลบะกอเราะฮ์ (บทที่ 2) !!! บทของอัล บะกอเราะฮ์ คือบทที่ยาวที่สุดของอัล กุรอาน
วจนะที่รายงานไว้ในซอเฮียะฮ์ อัล บุคอรีและมุสลิมยังได้ให้รายละเอียดบางอย่างของโองการที่ขาดหายไป (อัล บุคอรี
, อัล **ซอเฮียะฮ์** เล่ม 8 หน้า 208)

ถึงกระนั้น นับเป็นความ โชคดีที่ชีอะฮ์ไม่เคยกล่าวหาที่นอญนุญของความเชื่อที่ว่า อัล กุรอาน ไม่สมบูรณ์ เรากล่าวว่า
รายงานต่างๆ เหล่านี้หากไม่อ่อนหลักฐานก็ต้องเป็นของปลอม

สรุป

“เป็นความเชื่อศรัทธาของเราที่ว่า อัล กุรอานซึ่งถูกวิวรรณ์มาให้กับศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)
เป็นเช่นเดียวกับเล่มที่ปรากฏอยู่ในระหว่างสองปก (**คัฟพะศัยน์**)
และตามที่มันมีอยู่ในมือของบรรดาผู้คนและไม่มื่อะไรมากเกินไปกว่านั้น...และผู้ใดก็ตามที่อ้างว่าเรากล่าวว่า
มันมีมากกว่าที่มีอยู่ในนั้น (อัล กุรอานฉบับปัจจุบัน) เขาคือผู้มดเท็จ”

(อัล ตูฎุก กิตาบุล เอียะฮ์ตักออด (เตหราน ฮศ. 1370) หน้า 63 ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ความเชื่อศรัทธาของชีอะฮ์ ผู้แปล
เอ.เอ.เอ. พัยซี (กัลกัตตา 1942 หน้า 85)

ต้องการแสวงหาอิสลามที่เป็นของแท้ให้มากกว่านี้โปรดเข้าชม

<http://al-islam.org/faq/>

แน่นอนยิ่งเราเป็นผู้ประทานผู้เตือนรำลึก (อัล กุรอาน) และแน่นอน
อย่างที่สุดเราเป็นผู้พิทักษ์มันเอง
(อัล กุรอาน บทที่ 15 โองการที่ 9)

ชีอะฮ์

เชื่อใน อัล กุรอาน คนละเล่มกันหรือ ?

ชีอะฮ์ถูกกล่าวหาอยู่เสมอๆ ถึงเรื่องการเชื่อถือการ **ตะหْرِีฟ** ในกุรอาน
ซึ่งหมายถึงการเชื่อที่ว่า อัล กุรอานได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
และไม่ใช่เป็นเล่มเดียวกับที่ได้ถูกประทานมาให้ท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

ขอปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เป็นจริงเช่นนั้น !!!

นักวิชาการชื่ออะฮ์มัดซึ่งทั้งสิบสองท่าน นับจากยุคเริ่มต้นที่สุด มาจนถึงสมัยปัจจุบันต่างมีความเชื่อถึงการพิทักษ์รักษาอัลกุรอานอันสมบูรณ์เอาไว้

นักวิชาการชื่ออะฮ์มัดซึ่งสิบสองท่าน ได้กล่าวยืนยันถึงความเชื่อนี้ไว้ในหนังสือของท่านดังมีนามดังต่อไปนี้

- ❑ เชค อัล ศุคู (มรณะ ฮศ.381) **กิตาบูลเอียะติกอดาต** (เดหราน 1370) หน้า 63
- ❑ เชคอัล มุฟีด (มรณะ ฮศ.413)**อะวาอิลุลมะกอลาต** หน้า 55 - 6
- ❑ ฮารีฟ อัล มุรตะฎอ (มรณะ ฮศ. 436) **บะหฺรุล ฟะวาอิด** (เดหราน 1314) หน้า 69
- ❑ เชค อัล กุชี (มรณะ ฮศ. 460) **ตัฟซีร์ อัลติบฏาน** (นาญฟ 1376 เล่ม 1 หน้า 3
- ❑ เชค อักฎอบร์ซี (มรณะ ฮศ. 548) **มัญมะอะอุลบะญาน** (เลบานอน) เล่ม 1 หน้า 15

นักวิชาการในสมัยหลังๆ บางท่าน ผู้ซึ่งได้ประกาศถึงทัศนะเช่นเดียวกันนี้เช่น

- ❑ มุฮัมมัด มุฮ์ซัน อัล พัยด อัล กาชานี (มรณะ ฮศ. 1019) **อัล วาฟี** เล่ม 1 หน้า 273 - 4 และ **อัล อัศฟา ฟิ ตัฟซีร์ อัล กุรอาน** หน้า 348
- ❑ มุฮัมมัด บากิร อัล มัจลิซี (มรณะ ฮศ. 1111) **บิฮารุล อันวาร** เล่ม 89 หน้า 75

ความเชื่อเช่นนี้ ยังคงมีสืบเนื่องต่อมาโดยไม่ขาดตอนจนกระทั่งถึง สมัยปัจจุบัน นักวิชาการชื่ออะฮ์มัดศวรรษนี้ได้ยืนยันถึงความเชื่อที่ว่ากุรอานนั้นได้รับการปกป้องไว้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ท่าน ซัยยิด มุฮ์ซัน อัล อะมีน อัล อะมีลี (มรณะ ฮศ. 1317) ซัยยิด ซัฟุดดีน อัล มุซาวี (มรณะ ฮศ. 1377) เชคมุฮัมมัดสุซน คาซีฟ อัล กิตาอ (มรณะ ฮศ.1373) ซัยยิดมุฮ์ซัน อัล ฮากิม (มรณะ ฮศ.1390) อัลลามะฮ์ อัลตะบะคาบาอี (มรณะ ฮศ. 1402) ซัยยิด รุสูลลอฮ์ อัล โคมัยนี (มรณะ ฮศ.1413) ซัยยิด ออบู อัล กอซิม อัล กูอีย์ (มรณะ ฮศ. 1409) และ ซัยยิด มุฮัมมัด ริฎอ อัล กุลบัยฆานี (มรณะ ฮศ. 1414)

แน่นอนรายชื่อทั้งหมดนี้ไม่ใช่จะหมดอยู่แต่เพียงเท่านั้น

คำถาม แต่ชื่ออะฮ์มัดมีมาก่อนนักวิชาการเหล่านี้แล้ว

พวกเขาทั้งหมดต่างเชื่อในเรื่องตะหฺรฺฟหรือไม่?

ไม่มีผู้ใดเชื่อเช่นนั้นเลย! ลองพิจารณาตัวอย่างของ อุบัยดুলลอฮ์ บิน มุซา อัล อับซี (ฮศ. 120-213)

ผู้เป็นนักวิชาการชื่ออะฮ์มัดผู้มั่นใจเสียสละซึ่งการเล่าเรื่องจากบรรดาอิมาม อาจหาพบได้

ในหนังสือรวบรวมสะดิษชื่ออะฮ์มัดที่มีชื่อเสียง เช่น อัล ตะหฺซิบ และ อัล อิศติบซอธ ณ ที่นี้ ขอให้เรามาคุยกันว่า

นักวิชาการชุนนี้ได้พูดไว้อย่างไรถึงตัวท่าน

- ❑ “...เป็นผู้ทรงคุณธรรม เป็นนักวิชาการชื่ออะฮ์มัดที่สำคัญคนหนึ่ง...เขาถูกถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้ จากยะหฺยา บิน มาอีน ออบู ฮัยดัม กล่าวว่าเขาเป็นผู้ที่เชื่อถือได้วางใจได้... อัล อิจลี กล่าวว่าเขาเป็นผู้ที่มีอำนาจในการอรรถาธิบายอัล กุรอาน...”

(อัล ชะฮาบีย์) **ตัชกริฮอตุลสุฟฟาฮ** (ฮัศดราบัต ฮศ. 1333) เล่ม 1 หน้า 322)

- ❑ “...เขาเป็นอิมามคนหนึ่งในทางฟิกฮ์และสะดิษและอัล กุรอาน มีคุณลักษณะของความเคร่ง ครัดและมีคุณธรรม แต่เขาเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของพวกชื่ออะฮ์มัด

(อิบนิ อัล อิมาด อัล ฮัมบาลี **สะซารอด อัล ชะฮับ** (โคโร ฮศ. 1350) เล่ม 2 หน้า 29)

ย่อมจะไม่มีนักวิชาการชุนนี้เหล่านี้ที่จะกล่าวยกย่องเขาถึงความรู้นี้ในเรื่อง อัล กุรอานของเขา หากพวกเขาคิดว่า

เขาเชื่อในเรื่อง กุรอานคนละเล่มกัน!!!

นอกจากความเป็นชื่ออะฮ์มัดของเขาแล้วอุบัยดูลลอฮ์ ถูกถือว่าเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและที่ว่าอัล มุคอรี

และมุสลิมผู้เป็นนักรายงานสะดิษสายชุนนี้รวมตลอดถึงบุคคลอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ได้เล่าสะดิษไปจากเขาเป็นจำนวนหนึ่งและรายงานไว้ในหนังสือรวบรวมสะดิษของพวกเขา!

(แนวความเชื่อของอัล มุคอรีผู้เป็นอิมามแห่งสะดิษ (สำนักพิมพ์ชะลาฟีฮ์ ยูเค 1997) หน้า 87-89)

คำถาม ชื่ออะฮ์มัดไม่เชื่อในมุศัฟฟ ฟาฎิมะฮ์

ซึ่งมีเป็นจำนวนสามเท่าของขนาดของอัลกุรอานดอกหรือ?

อัล กุรอานเป็น **มุศัฟ**(หนังสือ) แต่หนังสือใดๆ ก็ตามไม่จำเป็นจะต้องเป็น อัล กุรอาน !

ไม่มีกุรอานฉบับของฟาฎิมะฮ์! **มุศัฟ ฟาฎิมะฮ์** เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นหรืออุทิศให้กับฟาฎิมะฮ์ (อ.)

ภายหลังจากที่ท่านศาสดา (ส็อลฯ) เสียชีวิตแล้ว มันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของอัล กุรอานและ ไม่มีอะไร

ที่จะไปเกี่ยวข้องกับพระบัญชาของอัลลอฮ์ หรือข้อบังคับในทางกฎหมาย

คำถาม ไม่มีปรากฏอยู่ในสะดิษที่รวบรวมโดยชื่ออะฮ์มัดดอกหรือที่กล่าวถึง

โองการต่างๆของอัลกุรอานที่บรรจุข้อความมากกว่าที่เราสืออยู่ในทุกวันนี้ ?

มีอยู่ในบางกรณีที่มีคำเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อใช้อธิบายความหมายโดยเฉพาะเท่านั้น มันไม่ได้หมายความว่า ต้นฉบับ อัล กุรอาน

ที่เป็นของเดิมนั้นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีนี้เกิดขึ้นทั้งในแหล่งของชื่ออะฮ์มัดและชุนนี้

จงพิจารณาดูถึงตัวอย่างสองประการต่อไปนี้ ซึ่งเป็นของนักอรรถาธิบาย อัล กุรอาน ชุนนี้ผู้มีชื่อเสียง

- ❑ “อุบัยฮ์ บิน กะอับ เคยอ่านว่า...ดังนั้น สำหรับบรรดาศรีผู้ที่ได้แสวงหาความสุขจากพวกนางตามระยะเวลาหนึ่งที่กำหนด ก็จงมอบมะฮฺรของพวกเขาให้กับพวกเขาตามที่ตกลงกัน... (อัล กุรอานบทที่4 โองการที่24) และในแบบนี้เช่นกัน ที่เป็นการอ่านของอิบนิอับบาส” (ฟักรุดดีน รอชี **มะฟาตีหฺ อัลมัอัยบ** (เบรุต 1981) เล่ม 9 หน้า53)

(อิบนิ กะษีร **ตัฟซีร์ อัล กุรอาน อัล อะซิม** (เบรุต 1987) เล่ม 2 หน้า 244)

ใน **ตัฟซีร์** ของอิบนิ กะษีร ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุด้านล่างโดยอธิบายว่า คำที่เพิ่มเติมเข้ามานี้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนของอัล กุรอาน ที่บรรดาสาวกของท่านศาสดา (ส็อลฯ) เหล่านี้ได้อ่าน เพื่อเป็นเพียงวิธีการ **ตัฟซีร์**

และอรรถาธิบายเท่านั้น

- ❑ อิบนิ มัสอูด กล่าวว่า ในสมัยของท่านศาสดา (ส็อลฯ) เราเคยอ่านกันว่า ‘โอศาสนทูตของเรา(มุฮัมมัด)

จงประกาศในสิ่งที่เจ้าได้รับการประทานลงมาให้กับเจ้า จากพระผู้อภิบาลของเจ้า ดังว่า

อะลีคือนายของบรรดาผู้ศรัทธา ถ้าหากเจ้าไม่กระทำ เจ้าก็ยังไม่ได้ประกาศศาสน์ของพระองค์’ (อัล กุรอานบทที่ 5

โองการที่ 67)

(ญะลาอุดดีน อัล ซุยูตี **คุรร์ อัล มันซุร** เล่ม 2 หน้า 298)

ในกรณีนี้ที่เช่นกัน ส่วนที่เป็นตัวเอียง ย่อมไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของตัวบท อัล กุรอานอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามอิบนิ มัสอูด

ผู้เป็นสาวกเคยอ่านมันในแบบนี้ เพื่ออธิบายเนื้อหาของกรวิวัฒน์ของโองการนี้